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เริ่มประชุม      เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

บันทึกการประชุม 

เมื่อถึงเวลาประชุม นายสงัด  อายุยืน ปลัดเทศบาลตำบลดอยฮาง ได้ตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาลที่ลงชื่อเข้าประชุม สมาชิกสภาเทศบาลลงชื่อเข้าร่วม 12 คน อยู่ใน
ห้องประชุม 12 คน ถือว่าครบองค์ประชุม เชิญประธานสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ทำ
หน้าที่ประธานในที่ประชุมและกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ - วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 
2565 สืบเนื่องมาจากวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นการยกร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วาระหนึ่ง) วันนี้จะมาทำการเปิดประชุมอีก
ครั้ง คือ วาระสอง วาระสาม 

- ในวันนี้มีประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 2 คน  

1. นางนฐมน สิทธิพรม 
2. นายสมศักดิ์  ใจแซ่  เจ้าหน้าที่จากทางหลวงชนบท 17 เชียงราย 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตรวจสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  วันที่ 19  สิงหาคม 2565  ซึ่งได้สำเนาแจก
ให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว 

ที่ประชุม  - ได้ตรวจสำเนารายงานการประชุม เป็นเวลา ๑๐ นาที  

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม ขอมติที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 
2565  วันที่ 19  สิงหาคม 2565 

ที่ประชุม           -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2 ท่าน 

-  รับรอง         ๑2   เสียง 

-  ไม่รับรอง     -   เสียง 

-  งดออกเสียง     -    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องกระทู้ถาม 

 - ไม่มี  

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(วาระสอง) 

ประธานสภาฯ - เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงานการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6 ให้สภาเทศบาล ทราบ 
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นายนิวัฒน์ฯ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที ่ปรึกษาและท่าน
เลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายนิวัฒน์  คำวัง  

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 1  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอรายงาน
ผลการรับคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6 
ดังนี้ 

 ด้วยคณะกรรมการแปรญัตติร ่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ ได้รอรับคำแปรญัตติฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาเทศบาล   
ตำบลดอยฮาง ดังนี้ 

- วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา 08.30 น. - ๑๖.๓๐ น. เป็นเวลา ๘ ชั่วโมง 

- วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา 08.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. เป็นเวลา ๘ ชั่วโมง 

- วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา 08.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. เป็นเวลา ๘ ชั่วโมง 

รวมเป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง นั้น 

เม ื ่อพ้นกำหนดเวลาข้างต ้น ปรากฎว ่าไม ่ม ีผ ู ้ ใดย ื ่นคำขอแปรญัตต ิและ
คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ประชุมพิจารณา วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อย
แล้วจึงมีมติยืนยันแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ 
ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยฮางเสนอมาทุกประการ จึงเห็นควรนำร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามร่างเดิมเพื่อเสนอให้ที่ประชุม
สภาพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ - รายงานผลการรับคำแปรญัตติและการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ (วาระ๒) 
สรุปว่าไม่มีการแปรญัตติ  

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื ่องการลงมติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    
(วาระสาม โดยไม่มีการอภิปราย)  

ประธานสภาฯ - ขอมติที ่ประชุมว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 เพ่ือประกาศใช้ต่อไปหากผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 

นายสงัดฯ           -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑๒ ท่าน  

-  เห็นชอบ         ๑๒   เสียง 

-  ไม่เห็นชอบ         -   เสียง 

-  งดออกเสียง       -    เสียง 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ท่านปลัด และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายเอื้ออังกูร  เทพสมรส  นายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง ต้อง
ขอขอบพระคุณในการลงมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 จะได้นำมาในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวบ้านตำบลดอย
ฮาง 
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ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องที่เสนอใหม่ 

6.1 การรับมอบโครงการก่อสร้าง ทางหลวงชนบท 17 เชียงราย (โครงการจ้างเหมา
งานก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางพระธาตุดอยกองข้าว 
บ้านฮ่องอ้อ) (กองช่าง) 

ประธานสภาฯ  - เชิญผู้อำนวยการกองช่าง 

นายวรพจน์ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ท ี ่ ป ร ึ กษาและท ่ าน เลขานายก  ท ่ านปล ั ด  และผ ู ้ เ ข ้ า ร ่ วมประช ุ มท ุ กท ่ าน                       
กระผมนายวรพจน์  เดชะ  ผู้อำนวยการกองช่าง  

  เรื่องเดิม 

ตามที่ เทศบาลตำบลดอยฮางได้รับหนังสือจากสำนักงานทางหลวงชนบท ๑๗ 
(เชียงราย) โดยกรมทางหลวงชนบทได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๗ ให้เนินการ
ก่อสร้างโครงการจ้างเหมางานก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
พระธาตุดอยกองข้าว บ้านฮ่องอ้อ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
ระยะทาง 1.030 กิโลเมตร ที่อยู่นอกโครงข่ายทางหลวงชนบท เพื่ออำนวยความสะดวก
แกประชาชน ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากถนน/สะพาน ดังกล่าวอยู่
ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลดอยฮางเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะต้องดำเนินการ
ส่งมอบสินทรัพย์ให้แก่เทศบาลตำบลดอยฮาง เพื่อดูแลรักษาต่อไป แขวงทางหลวงชนบท
เชียงรายจึงขอความร่วมมือจากเทศบาลตำบลดอยฮางในการรับมอบสินทรัพย์โครงสร้าง
พื ้นฐานและอุปกรณ์เพื ่อประโยชน์แก่งานทาง ซึ ่งอยู ่ในพื ้นที ่เทศบาลดำบลดอยฮาง 
จำนวน ๑ โครงการ ดังนั ้น เพื ่อประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านงบประมาณและ
สินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในพื้นที ่ความรับผิดชอบให้มีความถูกต้อง
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงปัจจุบัน จึงขอได้โปรดลงนามในแบบบัญชีส่งมอบ - รับมอบ
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานจำนวน ๑ โครงการ โครงการละ 2 ชุด และส่งคืน ๑ ชุด ให้
แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย เพื่อจะได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 
๒๕๖๕ ตามที่กรมทางหลวงชนบทกำหนด นั้น 

2. ข้อเท็จจริงและการดำเนินงาน 

กองช่าง ได้ดำเนินการตรวจสอบ โครงการจ้างเหมางานก่อสร้างถนน คสล.ผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางพระธาตุดอยกองข้าว บ้านฮ่องอ้อ ตำบลดอยฮาง 
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระยะทาง ๑.๐๓๐ กิโลเมตร ปรากฏว่า โครงการ
ดังกล่าวใช้งานได้ตามปกติ กองช่างจึงมีความเห็นว่า เห็นควรรับมอบครุภัณฑ์และลงนาม
ในแบบบัญชีส่งมอบ - รับมอบสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑ โครงการ โครงการ
ละ 2 ชุด และส่งคืน ๑ ชุด ให้แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย และเห็นควรดำเนินการตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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3. ระเบียบ/กฎหมาย 

- หนังสือที่ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/47773 ลงวันที่ 28 กันยายน 
2563 เรื่อง ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 4 (3) 
กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึงนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ตามลำดับกรณีที่มีผู้
อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแล
พัสดุจึงเป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ดี เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีผู้
อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแล
พัสดุ กรณีท่ีมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งต่อการให้จ่ายงบประมาณของ อปท.ด้วย ซึ่ง
การพิจารณางบประมาณของ อปท. เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่นจึงมีความจำเป็นต้อง
กำหนดให้สภาท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวจะมี
แนวทางปฏิบัติอย่างไรคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้ 

กรณีข้อหารือ 1 มิใช่ปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื ้อจ ัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดังนั ้น จ ึงไม่ม ีประเด ็นที่
คณะกรรมการวินิจฉัยจะพิจารณาแต่อย่างใดแต่อย่างไรก็ดี ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 3 บัญญัติว่าให้ยกเลิกบทบัญญัติ
เกี ่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัต ิน ี ้  ซ ึ ่งตามพระราชบัญญัต ิฯ มาตรา 3 มีเจตนารมณ์ให ้ยกเลิก
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ สำหรับกรณีอื่นที่มิได้เกี่ยวกับการซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร
พัสดุ ก็ยังคงดำเนินตามระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า การมีผู้อุทิศให้
เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบ
ให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าว มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นและเป็นไปตามระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดี หลังจากที่ได้รับ
พัสดุมาแล้วจะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ 
ต่อไป 

4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลดอยฮาง ในสมัยประชุมนี้ 

ประธานสภาฯ  - เรียนเชิญเจ้าหน้าที่จากทางหลวงชนบทที่ 17 เชียงราย 

นายสมศักดิ์ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ท ี ่ ป ร ึ กษาและท ่ าน เลขานายก  ท ่ านปล ั ด  และผ ู ้ เ ข ้ า ร ่ วมประช ุ มท ุ กท ่ าน                       
กระผมนายสมศักดิ์  ใจแซ่   ตัวแทนจากทางหลวงชนบทที่ 17 เชียงราย งบประมาณ
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ถนนสายดังกล่าวฯ มันสร้างตั้งแต่ปี 2557 มันอาจเป็นงบของ ส.ส. หรือเป็นงบของกรม
เองกระผมก็ไม่ทราบแต่ว่ามันสร้างแล้วเจ้าหน้าที่อาจลืมการถ่ายโอนบางช่วงบางตอน แต่
ตอนหลังมามีนโยบายของกรม จะมีการถ่ายโอนให้ท้องถิ่นฯรับมอบถนนที่ก่อสร้างในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองท้องถิ่นท้องหมดในจังหวัดเชียงราย และมีหมายศาล การที่ท้องถิ่นถ้า
รับโอนแล้วอาจจะขึ้นเป็นทางหลวงท้องถิ่นได้ และอาจจะของบประมาณเพิ่มเติม เช่น 
อย่างเราสร้างไป 1 กิโล 3 เมตร แต่ยังไม่สุดถึงทางของชลประทาน ที่ว่าน้ำระบายลงน้ำ
กกมันยังเหลืออีกเยอะเหมือนกันถ้าท้องถิ่นรับโอนแล้ว จะมีที่มาที่ไปเราจะขอ ขอให้กอง
ช่างลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่นก็ได้  แล้วเราอาจจะมีงบประมาณไปขอทางกรม
ส่งเสริมต่อไป 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่

นายบุญเลิศฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 กระผมนายบุญเลิศ  นุ่มวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง  เขต 1 ตามท่ีท่านจะมา
มอบโครงการก่อสร้าง ทางหลวงชนบท 17 เชียงราย ซึ่งตั ้งแต่ ปี 2557 ตอนนี้ก็ ปี 
2565 แล้ว เป็นระยะเวลา 8 ปี ซึ่งยังมีปัญหาจุดจุดหนึ่งตรงหน้าป่าช้าบ้านฮ่องอ้อ เป็น
หลุมเป็นบ่ออยู่ ขอฝากด้วย 

ประธานสภาฯ - เชิญผู้อำนวยการกองช่าง 

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมถนนสายดังกล่าวคือถนนตั้งแต่
สามแยกบ้านดอยกองข้าวเข้าไป ในส่วนที่ สท.บุญเลิศ บอกมาจะอยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบจ. ที่ลงทะเบียนกับ อบจ. ซึ่งเป็นคนละเส้นทางกัน 

ประธานสภาฯ - เชิญท่าน สท.บารมี 

นายบารมีฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 กระผมนายบารมี  ปรีชาชาติตระกุล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง  เขต 2 ขอ
สอบถามตัวแทนจากทางหลวงชนบท ว่าถ้ารับมอบแล้วต่อไปเป็นของเทศบาลฯ เทศบาลฯ
มีหน้าที่รับผิดชอบทำถนนใหม่ใช่หรือไม่ มันเหมือนเพิ่มรายจ่ายและเพิ่มเส้นทางให้
เทศบาลของเรา กระผมคิดว่าเทศบาลฯจะมีงบประมาณในส่วนนั้นหรือเปล่าในภายภาค
หน้า กลัวว่าหากเกิดถนนชำรุดมาเราไม่มีงบในการซ่อม เดี๋ยวชาวบ้านก็จะมาร้องเรียน
เทศบาลฯอีก ขอช่วยชี้แจงรายละเอียดด้วย 

นายสมศักดิ์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ถนนเส้นนี้คือเรารับมอบตามสภาพตามอายุการใช้งานแต่
ว่ากองช่างยังเห็นว่ามันยังมีสภาพดี มันไม่ค่อยแบ่งเบาภาระเท่าไรเพราะว่าถนนเส้นนี้มัน
ยังสร้างไม่สุด มันสร้างไปถึงเลยท้องสะพานไปนิดเดียว ยังเหลือไปข้างหน้าที่คันคลอง
ชลประทานหลายร้อยเมตร 

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม ถนนสายดังกล่าวถ้าจำไม่ผิดทั้ง
สายทาง 2 กิโล อย่างที่ท่านบอกมันมีพ้ืนที่ก่อสร้าง ถ้าสมมุติรับมอบแล้ว ตามท่ี สท.บารมี 
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สอบถามมา ก็มีส่วน เราไม่มีงบประมาณจะซ่อมแซมแต่สมมุติเราลงทะเบียนสายทางถนน
ท้องถิ่น ถ้าเราของบอุดหนุนเฉพาะกิจ หรืออุดหนุนทั่วไป เราสามารถวิ่งหางบประมาณ 
สามารถก่อสร้างเพ่ิมเติมได้และสามารถปรับปรุงซ่อมแซมได้ แต่ในส่วนงบประมาณเราคง
ไม่เพียงพอแต่เราเชื่อในสกายภาพของผู้บริหารของเทศบาลว่าสามารถดำเนินการต่อไปได้ 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ประธานสภาฯ - เชิญท่านปลัดเทศบาล 

นายสงัดฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ เกี่ยวกับการพิจารณาการรับโอนสายทาง ขออนุญาตนำ
เรียนว่า ได้มีสมาชิกฯเป็นห่วงเป็นใยซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกต้องที่ท่านสอบถามมา เพราะว่าการ
ที ่เราจะรับสินทรัพย์จากหน่วยงานอื ่นเข้ามาดูแล แน่นอนครับถ้ามองในเรื ่องของ
งบประมาณและอาจจะมองไปถึงค่าดูแลรักษา แต่นำเรียนว่าในการรับทรัพย์สินที่ผ่านมา
นั้นมีอยู่ 2 รูปแบบ  

1. เป็นการรับโดยการถ่ายโอนของหน่วยงานที ่เป็นไปตาม พรบ.ถ่ายโอนการ
กระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 ซึ่งจะมีบัญชีการถ่ายโอน 1 ในบัญชีนั้นมีทางหลวง
ชนบทรวมอยู่ด้วย เป็นการถ่ายโอนภารกิจซึ่งมีผลตาม พรบ.ถ่ายโอนภาระกิจ 

2. การรับทรัพย์สินจะเป็นการพิจารณาเป็นไปตามความเหมาะสมและเป็นไปตาม
มติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น  

ที่ผ่านมาเรามีการพิจารณาในการรับทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของกับมติของสภาท้องถิ่น 
ไม่ว่าจะเป็นถังกักเก็บน้ำของศูนย์เด็กเล็กบ้านยางคำนุ หมู่ที่ 5 รับมอบจากหน่วยงานของ
ทหาร และในวันนี้เป็นญัตติตามที่ท่านประธานสภาฯได้อนุญาตนำเข้าสู่การรับเครื่องปริ้น 
ที่ยกตัวอย่างนี้ขึ้นอยู่กับ มติ  ซึ่งในวันนี้มีทั้ง 2 ส่วน พระราชบัญญัติการถ่ายโอนและ
เพื่อที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบว่าในหลายๆประเด็น โดยเฉพาะการรับมอบทรัพย์สิน
ได้รับทราบว่ามีทรัพย์สินจากหน่วยงานอะไร คืออะไร ที่ไหน ยังไงมามอบให้ทางเทศบาล 
เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับสมาชิกสภาฯ รับทราบว่าถนนสายสายทางดังกล่าว เบื้องต้นไม่ได้เป็น
ของท้องถิ่นที่ผ่านมาอาจจะมีการชำรุดบกพร่อง อย่าไปกล่าวหาท้องถิ่น เพราะไม่ได้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของท้องถิ่น แต่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น ยกตัวอย่าง ทาง
หลวงชนบท ที่ 17 ซึ่งตัวอย่างที่ผู้แทนได้นำเรียนว่าที่ผ่านมานั่นไม่มีใครทราบหรอกครับ
ว่าการได้มาซึ่งสายทางดังกล่าวได้มาอย่างไรแต่แน่นอนครับ กระผมมองดูแล้ว มันเป็น
ประโยชน์ให้กับประชาชนตำบลดอยฮาง มันดีกว่าที่เป็นถนนดินอยู่แล้ว แล้วก็โดยความ
รับผิดชอบของกองช่างในการตรวจสอบความเรียบร้อยครบถ้วนตามที่บันทึกมาส่วนของ
การเสนอญัตติที่ทางท่านประธานได้กรุณาว่าให้ถ่ายแนบมาด้วย ซึ่งกองช่างได้ตรวจสอบ
มาแล้วว่าสายทางดังกล่าวมีความยาวอยู่ที่ 1.030 เมตร ก็อยู่ในสภาพที่ปกติไม่ใหม่ แต่ก็
ไม่ได้ชำรุดเสียหายจนที่เรารับมาแล้วเราต้องไปแก้ไข ฉะนั้นแน่นอนครับสาเหตุที่เราเอา
นำเข้าสภาฯ ส่วนหนึ่งคือให้ท่านสมาชิกฯ หากได้มีโอกาสผ่านเส้นทางนั้น ฉะนั้นในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายอาจจะมีบ้างในอนาคต เท่าที่จำได้ว่ารายงานของกองช่างถนนยังไม่ได้อยู่ใน
สภาพที่ต้องใช้งบประมาณในการดูแล แต่ในอนาคตมันต้องเสื ่อมสภาพเป็นไปตาม
ระยะเวลาอายุไขของพัสดุนั่น หรือการใช้งานที่ผิดประเภทซึ่งมีทางออกมันมีอยู่แล้ว พอ
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เราลงทะเบียนท้องถิ่นเสร็จ ในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะของบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการขยายการเปลี่ยนผิวสายทาง ปัจจุบันยังเป็นผิว 
คสล. อาจจะมีการเสริมผิวเป็นแอสพาสติก หรือขยายได้เท่าที่เขตทางหลวงจะสามารถ
ขยายได้ คือไม่รุกล้ำในส่วนของที่เอกชน ไม่รุกล้ำที่สาธารณะประโยชน์อื่น มองดูแล้วสาย
ทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่ไปสู่ในพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ส่วนนั้นไม่ว่าจะเป็นนายกฯหรือสมาชิก
สภาฯหลายๆท่าน ในส่วนที่เขต 1 มีการเสนอความคิดเห็นการว่ามันมีที่ดินคือหนองกล้วย 
เป็นที่สาธารณะ ซึ่งมี 100 ไร่ ซึ่งตรงนั้นน่าจะพัฒนาเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหรือเป็น
พื้นที่นันทนาการหรือเป็นพื้นที่ที่ใช้สำหรับการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลดอย
ฮางได้ในอนาคต ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวระบุว่าใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์ ขอนำเรียนว่าน่าจะเป็น
ประโยชน์ในเรื่องของความทันเวลาในการแก้ไขถ้าเกิดปัจจุบันยังเป็นของทางหลวงชนบท
ที่ 17 อยู ่การแก้ไขการดำเนินการใดๆเราต้องได้รับการอนุญาตหรือเราต้องขอรับ
งบประมาณจากทางหลวงที่ 17 ก็เป็นการเพ่ิมข้ันตอนและยังมีถนนอีกหลายสายบางครั้ง
ถ่ายโอนโดยที่เราไม่ทราบ ยกตัว เช่น ถนนต่อเนื่องจากถนนของ อบจ. ตั้งแต่บริเวณจุดป่า
ช้าโป่งนาคำไปถึงสุดก่อนถึงอุทยานลำน้ำกก ซึ่งเป็นถนนสายหลักจุดนี้ก็เป็นถนนถายโอน
ให้กับท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันเราดูแลอยู่แล้ว มันเป็น พรบ.ถ่ายโอน ซึ่งเราไม่ทราบแต่ว่าเรา
พยายามของบประมาณไปหลายๆท้องถิ่น หลายๆที่ ซึ ่งเขาบอกว่าเป็นการถ่ายโอนให้
ท้องถิ่นแล้ว ดังนั้นยังมีอีกหลายเส้นทางที่ถ่ายโอนให้เทศบาลฯ ซึ่งเทศบาลฯต้องมีหน้าที่
ในการดูแลต่อไป โดยสรุปคือความเหมาะสมสายทางดังกล่าวมันมีสภาพที่ดีอยู่สามารถ
เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนตำบลดอยฮางได้ ขออนุญาตนำเรียนข้อมูลในเรื่องของ
การรับโอนรับมอบทรัพย์การถ่ายโอนทรัพย์สินหรือสายทางและร่วมถึงทรัพย์สินอื่นๆ
ตลอดจนถึงประโยชน์และความเหมาะสมให้ท่านประธานสภาฯผ่านยังที่ประชุมได้รับ
ทราบและพิจารณาในการรับมอบรายการดังกล่าวต่อไป 

ประธานสภาฯ  - เชิญ สท.เทพ 

นายสุเทพฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายสุเทพ  สุขพัฒนาสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง  เขต 2 ในส่วน
การรับมอบโครงการก่อสร้าง ทางหลวงชนบทที่ 17 ถามว่าดีหรือไม่ กระผมว่าดีครับ แต่
อย่างที่ สท.บารมี สอบถามไป ซึ่งปัจจุบันมีหลายเส้นอย่างที่ท่านปลัดนำเรียนขั้นต้น เช่น
ถนนตั้งแต่บ้านโป่งนาคำถึงอุทยาน สภาพการซ่อมแซมเหมือนเดิม เป็นหลุมเป็นบ่อ
เหมือนเดิม ซึ่งหากเรารับมอบมาแล้วต้องดูว่าเราดูแลเส้นเก่าดีหรือยังงบประมาณการจ่าย 
อนาคตต้องมีการซ่อมอยู่แล้ว ขออนุญาตถามตัวแทนจากทางหลวงชนบทว่าถ้าสมมุติว่า
ถ้าไม่รับโอนโดยปกติแล้วถ้ามีการซ่อมแซมมีแนวทางในการจะขอเข้าไปของบในการ
ซ่อมแซมได้หรือไม่ 

นายสมศักดิ์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอชี้แจงว่าถนนของทางหลวงชนบทซึ่งมีการขึ้นทะเบียน
อยู่ประมาณ 60 สายทาง ที่มีป้ายสีน้ำเงินสายรวมมิตร แต่ที่เราได้งบประมาณมาเท่าที่จำ
ได้ได้งบจาก สส. สมัยนายกยิ่งลักษ์ คือหากจะสร้างตรงไหนพูดกันตรงๆ เลยทางเราต้อง
ไปถาม สส.ว่าจะเอางบลงตรงไหน พอสร้างเสร็จแล้วมันเหมือนว่าลืมถ่ ายโอนในตอนที่
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สร้างเสร็จซึ่งภายหลังมีการตรวจสอบให้โอนให้หมดแต่ถ้าจะรับไม่รับทางสำนักงานทาง
หลวงชนบท ถ้ารับให้นายกเป็นคนรับตามมติของสภาฯ แต่ถ้าไม่รับให้ทำหนังสือไปพร้อม
ชี ้แจงเหตุผลว่าทำไมไม่รับมอบ แต่ในส่วนงบประมาณที่ซ่อม ทางหลวงชนบทไม่มี
งบประมาณที่จะซ่อมให้แล้ว มันเป็นถนนที่สร้างด้วยงบประมาณแปรญัตติมา ส่วนใหญ่
พื้นที่ตรงนี้มันอยู่ในส่วนของตำบลดอยฮางยังไงๆ หากเกิดมีการชำรุดเสียหายต้องให้
เทศบาลฯ ซ่อมอยู่แล้ว ถ้ารับโอนแล้วมีการซ่อมเราอาจจะไปขอเทศบาลรับโอนแล้วทำ
ถูกต้องตามกฎหมายในการถ่ายโอน ถนนเส้นนี้ มี 2 กิโล เราอาจจะทำหนังสือไปยื่นที่
สำนักงานกรมทางหลวงชนบท จะได้เป็นพี่เลี้ยงทำพิกัดลงให้หมดแล้วยื่นไปที่กรมถ้าเกิด
ถามมาว่าได้มายังไงหากไม่มีที่มาท่ีไปเราก็ไปของบกรมส่งเสริมไม่ได้ 

นายสุเทพฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอฝากท่านประธานสภาฯ ถึงกองช่างด้วย ในส่วนการรับ
โอน อยากให้ดูในสภาพจริงด้วย ไม่ใช่ว่าท่านบอกใช้ได้แต่สภาพจริงแล้วมันเกิดอุบัติเหตุ
บ่อยมาก ขอฝากด้วย 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

- เชิญ สท.จีรศักดิ์  

นายจีรศักดิ์ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายจีรศักดิ์  รักชาติ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง  เขต 2 ขอสอบถามหาก
เราไม่รับมอบทรัพย์สินนี้ หากเกิดถนนชำรุดใครจะเป็นผู้ซ่อมให้ 

ประธานสภาฯ  - เรียนเชิญท่านปลัดเทศบาล ชี้แจงเพ่ิมเติม 

นายสงัดฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ประเด็นการรับมอบ ซึ่งทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะสอบถามได้
เพราะว่าถ้าเกิดรับมาแล้วสภาพเสียหายเกินครึ่ง ซึ่งก็จะเป็นภาระของท้องถิ่น ซึ่งถามว่า
ท้องถิ่นเรามีงบประมาณไหม ถ้าตอบ จริงๆ แล้วถ้าเอาเฉพาะงบในเทศบัญญัติคงจะไม่ได้
อาจจะต้องของบไปยังส่วนอื่น คือรับมาแล้วขึ้นทะเบียนเป็นถนนท้องถิ่น ก็ของบจากใน
ส่วนของกรม ก็ต้องดูเงื่อนไขของกรม ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณที่ใช้ในการซ่อมว่ากี่บาท ถ้า
หลักหมื่นหรือหลักแสนต้นๆ ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ทางท้องถิ่นจะเข้าไปดูแลถ้าหากเป็นหลัก
ล้านหรือแสนกว่าๆ ขึ้นอยู่กับว่าจะทำยังไง  เข้าใจว่าทุกท่านเป็นห่วง ซึ่งมีอยู่ 2 ประเด็น 
คือ 

1. กลัวว่าหากรับมอบแล้วจะเป็นการเพิ่มภาระ 
2. ถ้าไม่รับแน่นอนครับ ขอยกตัวอย่าง สายทาง อบจ. คือตั้งแต่บ้านป่างิ้ว ผ่าน

หนองด่าน ผ่านดอยฮางนอก ผ่านบ้านโป่งนาคำ นิดหนึ่ง ฉะนั้นเอาจริงๆการ
ดำเนินการทุกครั้งที่ผ่านมาในการปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงใหญ่ถ้าไป
ประสานงานไปยัง อบจ. ให้บรรจุไว้ในแผน หรือ อบจ. อาจจะไปขอสำนักงบ
ก็ได้ เพราะเป็นทรัพย์สินของเขา โดยปกติที่ผ่านมาเราเองก็ดูแลไปด้วยไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของการซ่อมชั่วคราว การดูแล การตัดหญ้า ถือว่าอยู่ในพ้ืนที่ของ
เรา เลยต้องประสานซึ่งนานมาแล้ว ว่ามีการขอใช้พื้นที่ขอประสานไว้ ก็ 
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ดำเนินการต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน เอาจริงว่าจะใช้งบของเทศบาลไปทำผิว
ให้กับ อบจ. ทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้ เทศบาลฯก็ไม่มีสิทธิ์ในการขอจากกรม
มาทำส่วนนี้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะเป็นทรัพย์สินของเขา เราก็ต้องยอม อย่าง
ล่าสุดที่มีการซ่อมแซมเพราะมีการร้องเรียนประกอบกับสภาพจริงๆ แล้วมัน
เละจริงๆ โดยเฉพาะบริเวณที่จะไปบ้านโป่งนาคำก็มีการเข้ามาซ่อม ถึงว่า
เป็นการซ่อมตามแผน ของ อบจ. 1 ปี จะมีครั้งหนึ่ง นอกนั้นเป็นเรื่องที่เรา
ต้องทำหนังสือประสานขอ แต่ถ้าชาวบ้านถามว่าถ้าเราจะไปตอบว่านี้คือ
ทรัพย์สินของ อบจ. นี้คือทรัพย์สินของทางหลวงชนบทที่ 17  ถ้าถามว่าเอา
จริงหากถนนชำรุดจริง อย่างสายทางที่ซึ่งจะอยู่ในวาระ 6.2 สายทางน้ำพุ
ร้อนผาเสริฐ - น้ำตกห้วยแก้ว ซึ่ง สท.จีรศักดิ์ และ สท.สุเทพ ได้นำเรียนว่า
มันมีบางจุดที่เสียหายเอาจริงแล้วเทศบาลฯ ไม่สามารถทำได้เพราะว่ายัง
ไม่ได้รับการถ่ายโอน แต่เราจะมีหน้าที่ทำหนังสือส่งไปยัง ทางหลวงชนบทที่ 
17 เท่านั ้น เหมือนทรัพย์อื ่นที ่มีการซ่อมแทงค์น้ำ หากเราไม่รับมันจะ
เสียหายอย่างไรมันก็ไม่ใช่ทรัพย์สินของเรา ในส่วนนี้ทุกท่านต้องเข้าใจ
ตรงกันและตอบให้ตรงกันว่าไม่ใช่ทรัพย์สินเทศบาล จะมากล่าวหาว่านายกฯ 
สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ไม่ทำงานไม่ซ่อมแซมไม่ได้ ยกตัวอย่าง ที่ สท.บุญ
เลิศ และผู้ใหญ่บ้านทำหนังสือเข้ามา ซอย 3 หมู่ที่ 2 ที่บริเวณทางเข้า ตรงนี้
ถามว่าถ้าใช้งบประมาณของเทศบาลฯ มีความเห็นว่าไม่ใช้พื้นท่ีของเราเราจะ
ใช้งบไปทำตรงนั้นไม่ได้ เราจำเป็นต้องเลือกที่จะทำหนังสือถึงท่าน ท่าน
จะต้องมาดูและแก้ไข ฉะนั้นหากรับมาแล้วต้องเข้าใจตรงกันว่าภาระความ
รับผิดชอบเป็นของท้องถิ่น ถ้าไม่รับก็ต้องฝากบอกให้ชาวบ้านด้วยว่าไม่ใช้
ความรับผิดชอบของเทศบาลฯ เพื่อจะได้เข้าใจ ส่วนการแก้ไขเรามีหน้าที่
เพียงแค่ทำหนังสือให้เขาทราบว่าจุดไหนชำรุดบ้าง เรามีสิทธิ์ทำได้แค่นี้ เรา
ไม่มีสิทธิ์เอางบประมาณของเทศบาลฯได้ เพราะมันไม่ใช่ความรับผิดชอบ
ของเรา เบื้องต้นในเรื่องของการตรวจสอบ ทั้ง 2 สายทาง คือ 

1. โครงการจ้างเหมางานก่อสร้าง ทางหลวงชนบท 17 เชียงราย (โครงการจา้ง
เหมางานก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางพระธาตุ
ดอยกองข้าว บ้านฮ่องอ้อ) 

2. โครงการจ้างเหมางานก่อสร้าง ทางหลวงชนบท 17 เชียงราย (โครงการจา้ง
เหมางานบูรณะผิวทาง คสล. สายทางน้ำพุร้อนผาเสริฐ  - น้ำตกห้วยแก้ว) 

ฉะนั้นแล้วแต่ดุลพินิจของที่ประชุม หากเราไม่รับก็ทำหนังสือแจ้งว่าไม่ขอรับ ขอถามท่าน
ผู้แทนว่าทางหลวงชนบท 17 เชียงราย ไม่มีงบประมาณในการดูแลทรัพย์สินของตัวเอง
กระผมเข้าใจถูกหรือไม่ หากจะขอไปอย่างไรก็ไม่มาใช่หรือไม่ แล้วเราจะทำอย่างไรหากไม่
รับมอบ ฉะนั้นเราลองพิจารณาดู เพราะมันมีผลในเรื่องของค่าใช้จ่าย สำคัญที่สุดการที่
ประชาชนได้ใช้เส้นทางที่ดี ที่เหมาะ ต้องคิดว่าหากเรารับมามันคือความรับผิดชอบของ
เทศบาลฯ ซึ่งความรับผิดชอบของเทศบาลฯ คือ อยู่ที่ ท่านผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ท่าน
ผู้บริหารอาจจะมองว่าเราไม่ใช้งบของเทศบาลฯ โดยจะทำหนังสือไปของบจังหวัด    
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ของบกรม ก็ให้กองช่างไปดำเนินการลงทะเบียนกับทางหลวงท้องถิ่น เพื่อจะได้รับการ
จัดสรรในการของบปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น เพราะทุกเส้นทาง
ต่อไปนี้ในการขอรับงบประมาณ ในส่วนของถนนต่างๆ ถ้ามิได้ขึ ้นทะเบียนทางหลวง
ท้องถิ่น เราไม่สามารถขอรับงบประมาณจากกรมส่งเสริมท้องถิ่นได้ หากไม่ขึ้นทะเบียน
และอยู่ในความรับผิดชอบของเราก็ใช้งบของเรา ดังนั้นต้องดอีูกทีว่าเราจะรับหรือไม ่ 

ประธานสภาฯ  - เชิญ สท.บุญเลิศ 

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ การที่เราจะของบทางหลวงชนบท ซึ่งเส้นทางนี้มาจากส่วน
ไหน คือ งบ สส. ซึ่งเมื่อก่อนกระผมเรียกร้อง หากสมมุติว่าเราไม่รับมอบในส่วนนี้ หากเรา
ไปของบแล้วเขาไม่รับ มันจะมีผลต่อเราไปของบจากส่วนกลางมันจะยาก ขอให้ท่านคิดดู
ด้วย หากเราจะใช้งบของเรามาทำอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้ซึ่งเรารู้อยู่ว่างบของเรามันไม่
มาก แล้วงบสายหลักเราต้องขอหน่วยงานอื่นอยู่แล้ว เราต้องพิจารณาเป็นจุดเป็นเส้น  
ขอให้ท่านคิดดูดีๆว่าจะรับมอบหรือไม่ 

นายสุเทพฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ในการรับมอบ เรารับตามระเบียบอยู่แล้ว ไม่ใช่ว่าไม่
รับมอบ แต่อยากทราบว่าที่ผ่านมาเกือบ 10 ปี เทศบาลฯเคยทำหนังสือไปทางหลวง
ชนบทที่ 17 ให้มาซ่อมแซมหรือไม่ 

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ยังไม่เคยทำหนังสือครับ 

นายสมศักดิ์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอชี้แจงว่า 2 โครงการนี้ หน่วยงานที่ก่อสร้างมันคนละ
หน่วยงาน  โครงการจ้างเหมางานก่อสร้าง ทางหลวงชนบท 17 เชียงราย (โครงการจ้าง
เหมางานก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางพระธาตุกอยกองข้าว 
บ้านฮ่องอ้อ) ก่อสร้างโดยทางหลวงชนบทจังหวัด และโครงการจ้างเหมางานก่อสร้าง ทาง
หลวงชนบท 17 เชียงราย (โครงการจ้างเหมางานบูรณะผิวทาง คสล. สายทางน้ำพุร้อน
ผาเสริฐ  - น้ำตกห้วยแก้ว) กระผมไม่ทราบว่าเป็นหน่วยงานไหนก่อสร้าง อาจจะสร้างโดย
หน่วยงานสำนักท่ี 17 ก็ได้ เพราะว่า 2 หน่วยงานนี้มันอยู่ซ้อนกัน หมายถึงว่าสำนักนี้เขา
มีงบประมาณเขาสามารถไปทำที่ จังหวัด น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย ได้ เขาจะเป็นพ่ีของ
จังหวัด แต่หนังสือที่ออกมานี้ทางอธิบดีเขามอบให้ผู้อำนวยการสำนัก เป็นคนลงนามใน
หนังสือที่แจ้งเวียนให้ท้องถิ่นทราบ ที่ว่าท้องถิ่นจะรับโอนหรือไม่รับโอน แต่อย่างที่สร้าง
ของโครงการจ้างเหมางานก่อสร้าง ทางหลวงชนบท 17 เชียงราย (โครงการจ้างเหมางาน
ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางพระธาตุกอยกองข้าว บ้าน     
ฮ่องอ้อ) กระผมเป็นช่างควบคุมงาน ส่วนโครงการจ้างเหมางานก่อสร้าง ทางหลวงชนบท 
17 เชียงราย (โครงการจ้างเหมางานบูรณะผิวทาง คสล. สายทางน้ำพุร้อนผาเสริฐ  - 
น้ำตกห้วยแก้ว) กระผมไม่ทราบว่าใครเป็นช่างควบคุมงาน ซึ่งเหมือนก่อนกระผมทำตั้งแต่
โป่งนาคำไปยังแม่ยาว ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาถ่ายโอนไปแล้ว ยังเหลืออีก 2 โครงการ ที่ยังไม่ได้
รับโอน อาจจะตกค้างหรือว่าอย่างไรไม่ทราบ 
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ประธานสภาฯ - เชิญรองประธานสภาฯ 

นายเกษมฯ - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที่ปรึกษาและท่านเลขานุการนายก 
ท่านปลัด และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายเกษม  เยซ้อ  รองประธานสภา
เทศบาลตำบลดอยฮาง  เรื่องการรับโอนทั้ง 2 โครงการ เราคงต้องรับมอบเพ่ือการพัฒนา
ในอนาคต 

นางกฤตภรณ์ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ดิฉันกฤตภรณื  ใจแดง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง  เขต 1  ในการรับมอบ     
ดิฉันเห็นว่าน่าเป็นประโยชน์กับชาวบ้านมากกว่า ถ้ายังเป็นเส้นทางหลวงชนบท อยู่เราก็
ไม่ทราบว่าเขาจะมีงบประมาณซ่อมแซมให้เราได้เมื่อไร 

นายนิวัฒน์ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายนิวัฒน์  คำวัง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง  เขต 1  ในการรับมอบเห็น
ว่าเป็นการดีในการรับ ซึ่งกระผมเล็งเห็นว่าท่านนายกฯมีศักยภาพอยู่แล้วในการจะขอรับ
งบจากที่อ่ืน 

นายอินทอนฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายอินทอน  ปัญญาบุญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง  เขต 2 เมื่อก่อน
ตำบลเรามันลำบากที่สร้างทางทุกวันนี้เพราะทางหลวงชนบท ซึ่งเราขอไปยัง สส. ซึ่งถนน
เรามันสัญจรไปมาลำบาก เพราะฉะนั้นแล้วสมาชิกฯทุกท่านช่วยกันพิจารณาด้วย 

ประธานสภาฯ  - เรียนเชิญ ท่านนายกฯ 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน กระผมนายเอื้ออังกูร  เทพสมรส  นายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง ขอเรียนสอบถาม
ทางผู้อำนวยการกองช่างว่า โครงการทั้ง 2 เส้นทางนี้เรายังไม่ได้ลงทะเบียนกับทางหลวง
ท้องถิ่นใช่หรือไม่ 

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ เรายังไม่ได้รับมอบครับ  

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบการรับ
มอบโครงการจ้างเหมางานก่อสร้าง ทางหลวงชนบท 17 เชียงราย ( โครงการจ้างเหมา
งานก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางพระธาตุดอยกองข้าว บ้าน     
ฮ่องอ้อ ) 

มติที่ประชุมฯ           -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2 ท่าน  

-  เห็นชอบ         ๑2   เสียง 

-  ไม่เห็นชอบ         -   เสียง 

-  งดออกเสียง       -    เสียง 
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 6.1 การรับมอบโครงการก่อสร้าง ทางหลวงชนบท 17 เชียงราย (โครงการจ้างเหมา
บูรณะผิวทาง คสล. สายทางน้ำพุร้อนผาเสริฐ - น้ำตกห้วยแก้ว)  

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบการรับ
มอบโครงการก่อสร้าง ทางหลวงชนบท 17 เชียงราย (โครงการจ้างเหมาบูรณะผิวทาง 
คสล. สายทางน้ำพุร้อนผาเสริฐ - น้ำตกห้วยแก้ว) 

มติที่ประชุมฯ           -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2 ท่าน  

-  เห็นชอบ         ๑2   เสียง 

-  ไม่เห็นชอบ         -   เสียง 

-  งดออกเสียง       -    เสียง 

ประธานสภาฯ  - เชิญท่านปลัดเทศบาล 

นายสงัดฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอสอบถามเพ่ิมเติม ณ ตอนนี้มีมติเห็นชอบให้รับมอบแล้ว
คงจะได้ส่งเอกสารในการรับมอบให้ทางหลวงชนบทที่ 17  หากเราจะขอความอนุเคราะห์
จากทางหลวงชนบทที่ 17 ให้ท่านช่วยออกแบบ ช่วยประมาณการรูปแบบรายละเอียด 
เพื่อประกอบในการที่จะไปขอสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด บางครั้งในเรื่องของการ
ออกแบบมันอาจจะเกินศักยภาพของกองช่างเทศบาลฯเรา มันพอจะเป็นไปได้ไหมที่จะขอ
ท่านมาออกแบบให้ เพราะว่าต้องอาศัยว่าต้องเป็นวิศวะต้องมาออกแบบให้  

นายสมศักดิ์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ถ้าจะขอไปที่ฝ่ายวิชาการแต่ไม่ทราบว่าเจ้าตัวเขาจะรับ
หรือไม่แต่ทางที่ดีน่าจะขอไปที่โยธาธิการที่การจังหวัดน่าจะสะดวกกว่า  

พักเบรก 15 นาที 

ประธานสภาฯ - ที่ประชุมสภาฯ ครบองค์ประชุม เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ดำเนินการประชุมต่อ 

 6.3 การขอความเห็นชอบขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำชี้แจงโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล 
โดยการเสริมไหล่ทาง ค.ส.ล. บ้านดอยฮางนอก หมู่ที่ 3 ตำบลดอยฮาง (กองช่าง) 

ประธานสภาฯ - เชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจง 

นายวรพจน์ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ท ี ่ ป ร ึ กษาและท ่ าน เลขานายก  ท ่ านปล ั ด  และผ ู ้ เ ข ้ า ร ่ วมประช ุ มท ุ กท ่ าน                       
กระผมนายวรพจน์  เดชะ  ผู้อำนวยการกองช่าง  

  1. เรื่องเดิม 

ตามที่ เทศบาลดำบลดอยฮาง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล. โดยการเสริมไหล่ทาง ค.ส.ล. บ้านดอยฮางนอก หมู่ที่ 3 ตำบลดอยฮาง ตามสัญญา
จ้างก่อสร้างเลขที่ 002/2565 ลงที่ 23 มิถุนายน 2565 ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
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เชียงรายพรเจริญ ให้เป็นผู ้รับจ้าง อ้างถึง บันทึกข้อความกองช่าง ที ่  ลงวันที ่ 26 
กรกฎาคม 2565  เรื่อง รายงานปัญหาอุปสรรค โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. โดยการ
เสริมไหล่ทาง ค.ส.ล. บ้านดอยฮางนอก หมู่ที ่ 3 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย ในข้อเท็จจริง ในระหว่างก่อสร้าง ขณะที่ผู้รับจ้างทำการวางท่อ ค.ส.ล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ปรากฎข้อสังเกต ได้ดังนี้ 

1. ในสัญญาจ้างให้วางท่อ ค.ส.ล. (มอก.ชั้น3) ขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 47 
ท่อน ซึ่งไม่ครบตามสัญญากำหนดไว้ เนื่องจากสภาพความเป็นจริงของจุดเชื่อมระหว่าง
ท่อ ค.ส.ล. เดิม กับงานวางท่อ ค.ส.ล. ใหม่ มีท่อ ค.ส.ล. หลายขนาด คือขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.00 เมตร ,ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ,ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.40 เมตร และท่อ ค.ส.ล. ทีจ่ะทำการวางใหม่นั้นมีขนาดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 
เมตร จึงต้องทำให้แนวการวางท่อ ค.ส.ล.ใหม่ ถอยร่นไป จึงเป็นเหตุให้วางท่อ ค.ส.ล. 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ได้จำนวน 46 ท่อน เป็นเหตุให้ปรับลดค่างานและ
ค่าเงิน 

2. ในสัญญาจ้างให้ทำการก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 
1.00 เมตร จำนวน 4 บ่อ เนื่องจากสภาพความเป็นจริงบริเวณที่ก่อสร้างของจุดเชื่อม
ระหว่างท่อ ค.ส.ล. เดิม กับงานวางท่อ ค.ส.ล.ใหม่ มีท่อ ค.ส.ล. หลายขนาด คือ ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ,ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร, ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร และท่อ ค.ส.ล. ที่จะทำการวางใหม่นั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.80 เมตร จึงต้องทำการเปลี่ยนแปลงแบบบ่อพัก ค.ส.ล. บ่อท่ี 1 เป็น ขนาดความกว้าง 
1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร จำนวน 1 บ่อ 

โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีมติเห็นชอบในการปรับลดค่างาน ค่าเงิน และ
ขอแก้ไขรายละเอียดแบบแปลน ตามท่ีผู้ควบคุมงานเสนอ 

 ตารางที่ 1 ขอคืนเงินค่าก่อสร้าง 
รายการที่กำหนดตามสญัญาจา้ง รายการที่ขอตดัค่างาน,ค่าเงิน หมายเหต ุ

ลำดับที่ 7 งานวางท่อกลมคอนกรตีเสริม
เหล็ก ขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 47 ท่อน  
     ราคาต่อหน่วย เมตรละ 1,850.21 บาท 
     Factor F 1.3795 
เป็นจำนวนเงินท้ังสิ้น 119,961.26 บาท  
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ด
บาทยี่สิบหกสตางค์)  
 
 
งบประมาณทั้งโครงการ 340,000.-บาท 
(-สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-) 

ลำดับที่ 7 งานวางท่อกลมคอนกรตีเสริม
เหล็ก ขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 47 
ท่อน  
     ราคาต่อหน่วย เมตรละ 1,850.21บาท 
     Factor F 1.3795 
เป็นจำนวนเงินท้ังสิ้น (1,850.21 x 1.3795 
= 2,552.37 บาท  (-สองพันห้าร้อยห้าสิบ
สองบาทสามสิบเจด็สตางค์-)  
 
งบประมาณทั้งโครงการ 337,447.63บาท 
(-สามแสนสามหมื่นเจด็พันสี่ร้อยสีส่ิบเจ็ด
บาทหกสิบสามสตางค-์) 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนท่ี
ใช้ถนนสายหลักจึงควรตัดค่างาน และ
ค่าเงิน เนื่องจากจำนวนท่อ ค.ส.ล. มี
ปริมาณ ลดลง จึงทำให้จำนวนเงินลดลง
ตามไปด้วย 
 
คิดค่างานท่ีต้องคืนดังน้ี 
2,552.37 บาท -(สองพันห้าร้อยสิบสอง
บาทสามสิบเจด็สตางค์-) 
งบประมาณทั้งโครงการ 337,447.63บาท 
(-สามแสนสามหมื่นเจด็พันสี่ร้อยสีส่ิบเจ็ด
บาทหกสิบสามสตางค์-) 
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ตารางที่ 2 ขอเปลี่ยนแปลงแบบ 
รายการที่กำหนดตามสญัญาจา้ง รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง หมายเหต ุ

- งานบ่อพักน้ำคอนกรีตเสรมิเหลก็ 
       ขนาดความกว้าง  1.00 เมตร 
       ขนาดความกว้าง  1.00 เมตร 
- จำนวน 4 บ่อ 

- งานบ่อพักน้ำคอนกรีตเสรมิเหลก็ 
       ขนาดความกว้าง  1.20 เมตร 
       ขนาดความกว้าง  1.20 เมตร 
- จำนวน 1 บ่อ 

เนื่องจากบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. บ่อที่ 1 ซึ่งเป็น
บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ท่ีเชื่อมต่อระหวา่งงาน
วางท่อเดิม กับงานวางท่อใหม่ ซึ่งท่อ  
ค.ส.ล. มีหลายขนาด คือ Ø 0.40 ม.,  
Ø 0.60 ม., Ø 0.80 ม., Ø 1.00 ม. 
จึงขอเปลี่ยนแปลงแบบบ่อพัก จาก  
(1.00 x 1.00 ม. ) เป็น (1.20 x 1.20 ม.) 
จำนวน 1 บ่อ 

 

2. ข้อเท็จจริงและการดำเนินงาน 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ของโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
โดยการเสริมไหล่ทาง ค.ส.ล. บ้านดอยฮางนอก หมู่ที่ 3 ตำบลดอยฮาง ได้ทำบันทีกราย
งานปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างโครงการๆ ดังกล่าว และได้เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาแล้ว เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ 
เห็นควรนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543) หมวด 4 ข้อ 29 และเห็นควรดำเนินการตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป  

3. ระเบียบ/กฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2543) ข้อ 29 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลดอยฮาง ในสมัยประชุมนี้ 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอสอบถามว่าโครงการนี้ทำไปแล้วแบบก็เขียนไปแล้ว แล้ว
มาแก้ไขทีหลังนี้มันเป็นอย่างไร การที่จะมาเข้าสภาฯ มันจะต้องไม่มีการดำเนินการในการ
ก่อสร้าง แต่นี้ก่อสร้างไปแล้ว แล้วมาขอมติเปลี่ยนแปลงแก้ไข วันหน้าทำแล้วต้องมาแก้ไข
ย้อนหลัง แบบนี้อีก ขอชี้แจงให้ด้วย 
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ประธานสภาฯ เชิญท่านปลัดเทศบาล 

นายสงัดฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอชี้แจงเพิ่มเติม ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โดย
ปกติต้องดำเนินการเรื่องว่าอาจจะเกิดจากความผิดพลาดจากที่ประมาณการออกมาหรือ
ว ่าสถานการณ์เปลี ่ยนไปในรูปแบบเปลี ่ยนหรือพื ้นที ่ เปลี ่ยนจึงเป็นเหตุให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงรูปแบบประมาณการ จะมีระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 ส่วน ซึ่งโครงการนี้ได้ทำ
สัญญาจ้างไปเรียบร้อยแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการซึ่งถือว่าเลยสัญญาแล้ว 
ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ประเด็นคือในส่วนนี้เขาเรียกว่าการแก้ไขสัญญา ซึ่งถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของรัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 
97 (2) ส่วนสาเหตุของการแก้ไข คือ แก้ไขสัญญาเพ่ือเป็นไปตามความเหมาะสมและ
หน่วยงานของรัฐได้ก่อเกิดความเสียหาย ประเด็นถัดมา คือ การแก้ไขสัญญาตรงนี้ผู้ที่มี
อำนาจลงนามการใช้จ่ายคือหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามข้อ 97 วรรค 3 ซึ่งระบุว่า
การแก้ไขสัญญาจะกระทำไม่ได้ยกเว้นมีเหตุความจำเป็นซึ่งเป็นไปตาม (2) คือความ
เหมาะสมและหน่วยงานของรัฐที่ได้ก่อเกิดความเสียหาย แต่ก่อนที่จะแก้ไขสัญญาต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบงบประมาณและระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมาเกี่ยวข้องกับระเบียบที่ 2 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543) ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ฉะนั้นเมื่อถือปฏิบัติว่าเราขอแก้ไขสัญญาซึ่งคนที่จะลงนามคือนายกฯ แต่มันเกี่ยวข้องกับ
ระเบียบงบประมาณ ซึ่งมันเป็นการทำให้รูปแบบเปลี่ยน คือเปลี่ยนแปลงและปริมาณ
เปลี่ยนมีการตัดปริมาณงานออก ซึ่งในส่วนนี้ก็มีการคืนเงิน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบไม่ได้
มีการเพิ่มเงินโดยผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้าง การแก้ไขตามงบประมาณจะต้องดำเนินการ
ก่อนที่จะส่งมอบงาน ณ ตอนนี้ยังไม่ได้มีการส่งมอบงานจึงเป็นเหตุให้สามารถดำเนินการ
ได้ ไม่ได้ดำเนินการย้อนหลัง ดำเนินการตามข้อเท็จจริงมิได้ดำเนินการย้อนหลัง โดยปกติ
ถ้าเกิดส่วนที่รับผิดชอบเจอข้อผิดพลาดที่อาจจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในรูปแบบ
ประมาณการของโครงการประเภทสิ่งก่อสร้างสามารถดำเนินการก่อนทำสัญญาแต่คราวนี้
ถ้าเป็นกรณีที่ทสัญญาไปแล้วแล้วมาเจอหรือเป็นเหตุให้ต้องมีการแก้ไขสามารถทำได้ คือ 
ต้องก่อนที่ประกอบการส่งมอบงาน หมายความว่าถ้าส่งมอบงานไปแล้วก็ต้องยอมรับ
สภาพเป็นไปตามรูปแบบที่เราทำสัญญานั่นแต่ก่อนส่งมอบงานถ้ามิได้ถ้าจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี ่ยนแปลงในรายการที ่จำเป็นซึ ่งมาจากผู ้ค ุมงานเจอเหตุการณ์นั ้น รายงานที่
คณะกรรมการตรวจงานจ้าง พนักงานตรวจงานจ้างรายงานให้นายกฯทราบ แต่บาง
รายการก็อาจจะมิต้องนำมาเข้าสภาฯ นายกฯ สามารถดำเนินการได้เลยถ้าเกิดการแก้ไข
รายละเอียดนั้นๆ มิได้ทำให้คุณลักษณะ ปริมาณงาน หรือพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถ
ดำเนินการที่จะแก้ไขสัญญาโดยอำนาจของนายกฯ ได้เลย ซึ่งต้องขอนำเรียนผ่านท่าน
ประธานสภาฯ ผ่านมายังสมาชิกสภาฯ ซึ่งตรงนี้มันจำเป็นจริงๆ ต้องยอมรับว่าในการ
สำรวจพื้นที่ บางทีทางภาคพื้นดินอาจจะเข้าใจว่าต้องใช้ท่อทั้งหมด 36 ท่อ แต่ลงพื้นที่
จริงอาจจะไปเจอหน้างานที่ว่ามีข้อจำกัด หรืออาจจะไม่ได้สำรวจใต้พื้นที่ อาจจะทำให้มี
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ปัญหา ทำให้ท่อที่ต้องใส่ 36 ท่อ เหลือ 35 ท่อ เลยตัดค่างานออกไปคืนเงินให้กับทาง
เทศบาลฯ และปรากฏว่าในส่วนของบ่อบำบัด ปกติใช้  1 เมตร x 1 เมตร พื้นที่ที ่เรา
สำรวจไม่ได้ดูว่าขนาดเท่าไรหรือมีระยะห่างเท่าไร อาจเป็นการสำรวจไม่ละเอียด ซึ่งทั้งนี้
ทั้งนั้นเพ่ือป้องกันในเรื่องขอการเปลี่ยนแปลงแบบแปลน 

นายบุญเลิศฯ  - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ต้องขอขอบคุณท่านปลัด ที่ช่วยชี้แจง  

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบการขอ
ความเห็นชอบขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำชี้แจงโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล โดยการเสริม
ไหล่ทาง ค.ส.ล. บ้านดอยฮางนอก หมู่ที่ 3 ตำบลดอยฮาง (กองช่าง) 

มติที่ประชุมฯ           -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2 ท่าน  

-  เห็นชอบ         ๑2   เสียง 

-  ไม่เห็นชอบ         -   เสียง 

-  งดออกเสียง       -    เสียง 

6.4 ขอความเห็นชอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน บ้าน
ผาเสริฐ หมู่ที่ 6 ตำบลดอยฮาง (กองช่าง) 

ประธานสภาฯ - เชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจง 

นายวรพจน์ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ท ี ่ ป ร ึ กษาและท ่ าน เลขานายก  ท ่ านปล ั ด  และผ ู ้ เ ข ้ า ร ่ วมประช ุ มท ุ กท ่ าน                       
กระผมนายวรพจน์  เดชะ  ผู้อำนวยการกองช่าง  

    เรื่องเดิม 

 ตามที ่ เทศบาลตำบลดอยฮาง ได้จัดทำเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยฮาง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 69/74 งบก่อสร้าง งบลงทุน หมวดที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน ม.6 ตั้งงบประมาณ
ไว้ 367,000.-บาท (-สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บ
น้ำฝนขนาดความจุ 20 ลบ.ม. บ้านผาเสริฐ หมู่ที่ 6 ตำบลดอยฮาง ถังเก็บน้ำฝนอิฐก่อ
ฉาบปูน ขนาดความกว้าง 2.50 เมตร ความยาว 6.00 เมตร ความสูง 1.50 เมตร 
จำนวน 3 ชุด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลดอยฮางกำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 
1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านผาเสริฐ หมู่ที่ 6 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย  บ้านผาเสริฐ (ผาเสริฐใน) พิกัด E0573040 N2205994, บ้านผาเสริฐ (จะ
จ ๋อ) พิก ัด E0567692 N2208771, บ้านผาเสร ิฐ (จะเด ้อ) พิก ัด E0568964 
N2208478 ปรากฎในแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลดอยฮาง (พ.ศ.2561 – 2565) 
ทบทวน พ.ศ.2564 หน้าที่ 34 รายการที่ 1 และปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งอยู่ในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ ดังนั้น จึงขอนำเรื่องเข้าวาระการประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบในการขอ



๑๙ 
 

 

 

ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบและข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่อไป นั้น 

       ข้อระเบียบ 

 ตามมาตรา ๑๓ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และแก้ไข
เพิ ่มเติม การขออนุญาตตามระเบียบฯ นี ้ ผู ้ขออนุญาตจะต้องเป็นส่วนราชการหรือ
องค์การของรัฐเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์
ของรัฐต่าง ๆ เช่น ก่อสร้างสถานที่ราชการ โรงเรียน ถนนหรือทาง อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น 
และต้องได้รับความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้องที่หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นฯ 

     ข้อพิจารณา 

 ขอเสนอเรื่อง ขอใช้พื้นที่ป่าของโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน บ้านผาเสริฐ หมู่   
ที ่ 6 ตำบลดอยฮาง มาเพื ่อโปรดนำเสนอต่อที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง        
เพ่ือพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องในสมัยประชุมสภาฯของเทศบาลฯ ต่อไป  

 

     ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบการขอ
อนุญาตใช้พ้ืนที่ป่า โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน บ้านผาเสริฐ หมู่ที่ 6 ตำบลดอยฮาง  

มติที่ประชุมฯ           -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2 ท่าน  
-  เห็นชอบ         ๑2   เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ         -   เสียง 
-  งดออกเสียง       -    เสียง 
 
6.5 ขอเสนอญัตติ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่องการควบคุมกิจการที่
เป็นอันตราย ต่อสุขภาพประเภทคาราโอเกะ พ.ศ. ...... (สำนักปลัด) 

- วาระแรกรับหลักการ 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญปลัดเทศบาล ชี้แจง 

นายสงัดฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ตามที่นายกฯได้เสนอญัตติ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลดอยฮาง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพประเภทคาราโอเกะ พ.ศ. 
......  ในการประชุมพิจารณาร่างดังกล่าวฯ สามารถดำเนินการในลักษณะของการพิจารณา 
3 วาระรวด ตามข้อ 45 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมายความว่าจะมีการดำเนินการในวาระที่ 1 คือขั้นรับหลักการ 
ท่านประธานก็จะให้สมาชิกสภาฯได้มีการอภิปราย ถ้ามีหรือไม่มีก็แล้วแต่ พอเข้าสู่วาระที่ 
2  คือวาระของการแปรญัตติ โดยที่ประชุมทั้ง 12 ท่าน จะเป็น 



๒๐ 
 

 

 

คณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาวาระที่ 2 นี้ จะมีการแปรญัตติแห่งร่างบัญญัติดังกล่าว
หรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะเข้าสู่วาระที่ 3 คือวาระลงมติเห็นชอบในร่างวาระดังกล่าว  ซึ่งใน
ขั้นตอนปฏิบัติก็จะใช้ในการพิจารณาญัตติ ข้อ 6.6 ด้วย 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ท่านปลัด และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายเอื้ออังกูร  เทพสมรส  นายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง อาศัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 45 ขอเสนอที่
ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื ่องการควบคุมกิจการที่เป็น
อันตราย ต่อสุขภาพประเภทคาราโอเกะ พ.ศ. ...... สามวาระรวด 

ที่ประชุม - เห็นชอบ 

ประธานสภาฯ - เชิญนายกเทศมนตรี ชี ้แจง รายละเอียดแห่งร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลดอยฮาง   
เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพประเภทคาราโอเกะ พ.ศ. ...... 

นายกเทศมนตรีฯ - มอบหัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจง 

นายอินทรฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ท ี ่ ป ร ึ กษาและท ่ าน เลขานายก  ท ่ านปล ั ด  และผ ู ้ เ ข ้ า ร ่ วมประช ุ มท ุ กท ่ าน                       
กระผมนายอินทร  ปัญญาวงค์  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  

  เทศบาลตำบลดอยฮางได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติตาม
คำสั่งเทศบาลตำบลดอยฮาง ที่ ๓๔๐/๒๕๖๕ เรื ่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างเทศ
บัญญัติ 

โดยที ่เป ็นการสมควรจัดทำเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยฮาง ให้ม ีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ เตรส แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙6 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕2 จึง
แต่งตั้งคณะกรรมกายกร่างทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 
พ.ศ....และร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ประเภท  
คาราโอเกะ พ.ศ. .....ประกอบด้วย 

๑) นายสัญญา ปัญญาบุญ  รองนายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง ประธานกรรมการ 

๒) นายวังพรรณ์ ปัญญา  กำนันตำบลดอยฮาง   กรรมการ 

๓) นางยุพิน ธิดาเรือง  ประธานสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง กรรมการ
 ๔) นายชัยกร กุยแก้ว  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖   กรรมการ 

๕) นายอนุพงษ์ สมสวัสดิ์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔   กรรมการ 

๖) นายสุพล นาวา  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕   กรรมการ 

๗) นายสุเทพ สุขพัฒนาสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง  กรรมการ 

๘) นายสงัด อายุยืน  ปลัดเทศบาลตำบลดอยฮาง  กรรมการ 

๙) นายวรพจน์ เดชะ  ผู้อำนวยการกองช่าง   กรรมการ 



๒๑ 
 

 

 

๑๐) นางสุรัชชา ลื้อยอด  ผู้อำนวยการกองคลัง   กรรมการ 

๑๑) นายอินทร ปัญญาวงค์ หัวหน้าสำนักปลัด     กรรมการและเลขานุการ 

๑๒) นางณัฐชกานต์ ใจกล้า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๓) นางสาวภัทธาพร สีทา   เจ้าหนักงานสาธารณสุข       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการพิจารณาจัดทำร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้ง
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.... และร่างทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่
เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ..... ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนโดยรวม และเสนอผลการพิจารณาให้นายกเทศมนตรี
ตำบลดอยฮางพิจารณาก่อนนำเสนอสภาทศบาลตำบลดอยฮางพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 

ตามหนังสืออำเภอเมือง ที่ ชร 0023.7/2440 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
เรื่อง การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื ่อง การควบคุมกิจการที ่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ... 

ด้วยจังหวัดเชียงราย ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าสำนักงาน
ผู้ตรวจการดินได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีไม่ควบคุมสถานประกอบการร้านอาหารซึ่ง
ส่งเสียงดังก่อความรำคาญทำให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน และไม่
ควบคุมร้านอาหารทำให้มีการจำหน่ายเครื ่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่กฎหมายห้าม
จำหน่ายได้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงมีข้อแนะนำให้จังหวัดทุกจังหวัดแต่งตั้ง
คณะทำงานร่วมพิจารณาจัดทำตัวอย่างหรือต้นร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เพ่ือควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติ
ท้องถิ ่น ตามมาตรา ๓๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และ
ประกาศบงัคับใช้ต่อไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือประโยชน์
ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ประกาศ ตามมาตรา ๓๑
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ จึงจัดทำตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
เรื ่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทคาราโอเกะ พ.ศ. ... เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ตามมาตรา 
๓๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวดังนี้ 

หลักการ 

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นไป
ตามราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2๕๓๕ และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๖ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ด้วยความเรียบร้อย จึงได้
จัดทำเทศบัญญัติเรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ 
พ.ศ. …….. 
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เหตุผล 

โดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๓๒ มาตรา ๖3 และ
มาตรา ๖๕ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาล 
และโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖0 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพ่ือเป็นหลักในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตำบลดอยฮางต่อไป จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

   วาระแรกรับหลักการ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  

ที่ประชุม - ไม่มี - 

 วาระสองแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ - ที่ประชุมมีผู้ใดจะแปรญัตติหรือไม่ 

ที่ประชุม - ไม่มี - 

วาระสามลงมติ 

ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมพิจารณาในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื ่องการควบคุม
กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพประเภทคาราโอเกะ พ.ศ. ...... เพ่ือประกาศใช้ต่อไป 

มติที่ประชุมฯ           -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2 ท่าน  

-  เห็นชอบ         ๑2   เสียง 

-  ไม่เห็นชอบ         -   เสียง 

-  งดออกเสียง       -    เสียง 

6.6 ขอเสนอญัตติ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่องการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ...... (สำนักปลัด) 

   วาระแรกรับหลักการ 

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ  

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ท่านปลัด และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายเอื้ออังกูร  เทพสมรส  นายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง อาศัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 45 ขอเสนอที่
ประชุมพิจารณาเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ
เสียในอาคาร พ.ศ. ...... สามวาระรวด 

ที่ประชุม - เห็นชอบ 

ประธานสภาฯ - เชิญหัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจง  



๒๓ 
 

 

 

นายกเทศมนตรีฯ - มอบหัวหน้าสำนักปลัด ดำเนินการชี้แจง 

นายอินทรฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ท ี ่ ป ร ึ กษาและท ่ าน เลขานายก  ท ่ านปล ั ด  และผ ู ้ เ ข ้ า ร ่ วมประช ุ มท ุ กท ่ าน                       
กระผมนายอินทร  ปัญญาวงค์  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

  สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลดอยฮางได้รับหนังสือสั่งการจากจังหวัดเชียงราย 
หนังสือด่วนที่สุด ที่ชร 0023.3/ว8465 เรื่อง การขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ด้วยจังหวัดเชียงรายได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ในการ
ประชุมขับเคลื ่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) 
ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VSC) เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมราช
บพิธ ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุสรณ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีข้อราชการเกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น เรื ่องการอนุญาตให้มีการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนใหม่ได้ โดยในแบบก่อสร้างต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียประจำครัวเรือน และ
การรณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือนการทำความ
ดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาด พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙0 พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕โดยขอให้
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

และได้มีหนังสือสั่งการจากอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอพิจารณาดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ 
ดังนี้ 

๑. การจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ
เสียในอาคารพ.ศ. ....เพื่อใช้ดำเนินการในการบำบัดน้ำเสียในอาคารและบ้านเรือน และ
สร้างความตระหนักรู้และความรู้แก่ประซาชนในการติดตั้ งบ่อดักไขมันเพ่ือบำบัดน้ำเสีย
ประจำครัวเรือน  

ซึ่งทางเทศบาลตำบลดอยฮางได้ตั้งแต่งคณะกรรมแล้วชุดหนึ่งคือชุดเดียวกันกับ
ชุดดังกล่าวข้างต้น ซึ่งทางกระผมเองได้ประสานทางกองช่างในเรื่องของบ่อบำบัดน้ำเสีย
ซึ่งในเรื ่องของบ่อดักไขมันจริงๆ แล้วที่ผ่านมาได้มีเรื่องของการสั่งการลงมาให้ทางให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำซึ่งได้รับหนังสือจากอำเภอเมืองเชียงรายได้
แจ้งไว้ หนังสือที่ ชร 0023.6/3804 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เรื่องติกตั้งบ่ อดัก
ไขมันและบำบัดน้ำเสียในอาคาร ซึ่งทางจังหวัดเชียงรายได้แจ้งว่ากรมปกครองส่วนท้องถิ่น
แจ้งการปรับปรุงและจัดทำเทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียใน 
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อาคาร พ.ศ. ..... เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเทศ
บัญญัติ รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้และความรู้แก่ประซาชนในการติดตั้งบ่อดักไขมันเพ่ือ
บำบัดน้ำเสียประจำครัวเรือน ซึ่งตอนนี้คณะกรรมการฯได้ทำร่างเทศบัญญัติเสนอนายกฯ
เพ่ือยื่นญัตติให้ทางสภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบดังนี้ 

หลักการ 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลดอยฮาง 
อันเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นก่อนการระบายลงแหล่ง
ระบายน้ำ จึงได้จัดทำเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ….. 

เหตุผล 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคาร อันเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นก่อนการระบายลงแหล่งระบายน้ำ จึงได้ตราทศบัญญัติเรื่องนี้
ขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กระทำได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ  จึง
ตราเทศบัญญัตินี้ 

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  

- เชิญ สท.บุญเลิศ 

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ อยากทราบว่าหาก พรบ.นี้ออกมาแล้วจะมีผลย้อนหลัง
หรือไม่ 

ประธานสภาฯ - เชิญผู้อำนวยการกองช่าง 

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมในระเบียบจะไม่มีผลย้อนหลัง ใช้
บังคับอาคารที่ก่อสร้างใหม่เท่านั้น หากอาคารที่สร้างแล้วจะทำก็ดีเพราะมันจะดักไขมัน
ก่อนจะนำไปสู่ท่อระบายน้ำของหมู่บ้าน 

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ อยากให้เพิ่มรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อทำความเข้าใจกับ
ชาวบ้าน 

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ บ่อพักคือบ่อทั่วไป อาจจะไม่ต้องทำตามแบบในร่างเทศ
บัญญัติ นี้ก็ได้ ซึ่งตามปกติแบบที่ขออนุญาตใหม่ๆคนเขียนแบบจะระบุในนั้นอยู่แล้ว เป็น
กรณี เช่น อย่างที่ก่อสร้างไปหมู่ที่ 1 จะมีท่อระบายหน้าบ้านหากก่อสร้าง ก่อนจะปล่อย
น้ำทิ้งลงท่อระบายน้ำที่ล้างมือ ซักผ้า อันนี้คนละส่วนกับ บ่อซึม แต่จะเป็น น้ำล้างถ้วน 
ล้างจาน ซักผ้า ก่อนจะปล่อยลงสู่รางระบายน้ำจะมีบ่อพักตัวนี้ดักไขมัน คือเหมือนบ่อพัก  
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อีกกรณีในบางพ้ืนที่ไม่มีรางระบายน้ำ จะมีถังสำเร็จ จะต้องปล่อยลงสู่ถังหรือปล่อยลงบ่อ
ซึม  

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  

นายสงัดฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ประเด็นดังกล่าวบ่อดักไขมันเป็นสิ่งที่ดี ถ้าไม่ดีคงไม่แจ้งให้
ท้องถิ่นดำเนินการ การที่จะสร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน ซึ่งเรื่องบ่อดักไขมัน ตาม พรบ.
ควบคุมอาคาร จะแยกออกเป็น 2 ส่วน บ่อดักไขมันที่จะพิจารณากันในวันนี้ คือ จะใช้
สำหรับในห้องครัว การซัก ล้าง ส่วนบ่อเกรอะ คือ บ่อของส่วนที่ใช้ในห้องน้ำ จะแยก
ออกเป็น 2 ส่วน กรณีท่ี สท.บุญเลิศ สอบถามมา จะแยกออกเป็น 2 ส่วน   

1. บังคับในส่วนของเจ้าของครัวเรือนผู้ครอบครองครัวเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่
จะถ่ายเทของเสียลงสู ่แหล่งน้ำสาธารณะ หมายความว่าบ้านเรือนที่จะปล่อยน้ำ จาก
ห้องครัวลงแหล่งน้ำสาธารณะมาบังคับ หากเกิดไม่ได้ปล่อยลงอยู ่ในบ้านของตัวเอง 
อาจจะไม่มีด้านข้างเป็นลักษณะของแหล่งน้ำ สามารถบำบัดเองได้ โดยนำตัวอย่างหรือดัก
แปลงสามารถทำได้ ความมุ่งหวังของระเบียบนี้คือป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะ ป้องกันไม่ให้
เกิดของเสีย ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งบางครั้งชาวบ้านเราก็น้ำไปใช้ในรูปแบบของ เช่น 
เอาไปอุปโภค - บริโภค โดยเพื่อไม่ให้มีสารตกค้างหรือให้มีน้อยที่สุด  

2. บังคับที่ใครที่จะขออนุญาตใหม่จะต้องมี ซึ่งในหน้าที่ 2 ของร่างเทศบัญญัติฯ 
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน
สำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่าง
การปลูกสร้างใหม่ในวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ได้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน
เช่นเดียวกัน 

ซึ่งในการจะก่อสร้างอาคารใหม่ตาม พรบ. ผู้ประกอบการ พ.ศ. 2522 จะทำ
เฉพาะพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ เท่านั้น กรณีที่เป็นที่เปล่าที่สาธารณะหรือที่เป็นพื้นที่ป่าที่
ได้รับการอนุญาตจากป่าไม้หรือพ้ืนที่อื ่นๆที ่ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานนั้นๆไป
ก่อสร้างซึ่งเราไม่สามารถจะไปอนุญาตให้ได้ อนุญาตได้เฉพาะพื้นที่ที่ดินที่มีโฉนดและนส.
3 เท่านั้น  

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ 

ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมพิจารณาในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่องการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ...... (ข้อรับหลักการ) 

ที่ประชุม  - ไม่มี - 

วาระสองแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ - ที่ประชุมมีผู้ใดจะแปรญัตติหรือไม่ 

ที่ประชุม - ไม่มี – 
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วาระสามลงมติ 

ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมพิจารณาในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่องการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ...... เพ่ือประกาศใช้ต่อไป 

มติที่ประชุมฯ           -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2 ท่าน  

-  เห็นชอบ         ๑2   เสียง 

-  ไม่เห็นชอบ         -   เสียง 

-  งดออกเสียง       -    เสียง 

พักเที่ยง   12.00 น. – 13.00 น. 

เริ่มประชุม  13.00 น. 

นายสงัดฯ - ที่ประชุมสภาฯ มี 10 ท่าน นายเกษม  เยซ้อ  รองประธานสภาเทศบาลตำบลดอยฮางไม่
สบายจึงขอตัวไปพักผ่อน และนายสุเทพ สุขพัฒนาสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอย
ฮาง เขต 2 ติดธุระด่วน ผู้มาประชุมเกินกึ่งหนึ่ง เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ดำเนินการ
ประชุมต่อ 

 6.7 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบอื่นๆ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มเติมประสิทธิภาพบุคลากร
เทศบาลตำบลดอยฮาง ตั้งเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อจัดหาพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 
4 ตัว พัดลมตั้งพื้นแบบสไลด์ จำนวน 4 ตัว) (สำนักปลัด) 

ประธานสภาฯ - เชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียด 

นายอินทรฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ท ี ่ ป ร ึ กษาและท ่ าน เลขานายก  ท ่ านปล ั ด  และผ ู ้ เ ข ้ า ร ่ วมประช ุ มท ุ กท ่ าน                       
กระผมนายอินทร  ปัญญาวงค์  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

  ตามที่เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
หน้าที่ 13/74 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มเติมประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล
ตำบลดอยฮาง ตั้งไว้ 100,000.- บาท 

 ขอโอนลด งบประมาณ 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพิ่มเติมประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลดอยฮาง ประมาณคงเหลือก่อนโอน 
45,000.-บาท คงเหลืองบประมาณถือ 29,000.-บาท ปรากฏในเทศบัญญัติรายจ่าย
หน้าที่ 13/74 

 



๒๗ 
 

 

 

 โอนเพิ่มงบประมาณ 

  แผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 16,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เพ่ือจัดซื้อจัดหาพัดลมอุตสาหกรรรม จำนวน 4 ตัว ราคาตัวละ 3,000.-
บาท เป็นเงิน 12,000.-บาท รายละเอียดประกอบด้วย 

1.1 ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 26 นิ้ว 
1.2 ขาเหล็กชนิด 3 ขาตั้ง 
 (ราคาตามท้องตลาดเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) 

2. เพ่ือจัดซื้อจัดหาพัดตั้งพ้ืนแบบสไลด์ จำนวน 4 ตัว ราคาตัวละ 1,000.-บาท 
เป็นเงิน 4,000.-บาท รายละเอียดประกอบด้วย 
2.1 ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 
2.2 ขาสามารถสไลด์ขึ้นลงระดับความสูงได้ 
 (ราคาตามท้องตลาดเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ ต่อไป 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่

 - เชิญ สท.สุทธิพงค ์

นายสุทธพงค์ฯ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที่ปรึกษาและท่านเลขา
นายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุทธิพงค์  วรกิจสุขเจริญ  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 2 กระผมว่าเป็นการดีครับในการจะจัดซื้อพัดลม 
เพราะท่ีผ่านมาเวลามีกิจกรรมต้องไปเช่าของหมู่บ้านตลอด 

ประธานสภาฯ - เชิญ สท.กฤตภรณ์ 

นางกฤตภรณ์ฯ  - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที่ปรึกษาและท่านเลขา
นายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางกฤตภรณ์  ใจแดง  สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 1 มีความเห็นด้วยอย่างยิ่งในการจัดซื้อพัดลม  

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
อื่นๆ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มเติมประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลดอย
ฮาง ตั้งเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อจัดหาพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 4 ตัว พัดลมตั้งพ้ืนแบบ
สไลด์ จำนวน 4 ตัว) 

มติที่ประชุมฯ           -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑0 ท่าน  
-  เห็นชอบ         ๑0   เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ         -   เสียง 
-  งดออกเสียง       -    เสียง 
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6.8 ขอเสนอญัตติ รับบริจาคครุภัณฑ์ ให้ศูนย์เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอยฮาง 
เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง (ศพด.บ้านยางคำนุ 1 เครื่อง) (ศพด.บ้านโป่งน้ำ
ร้อน 1 เครื่อง) และเครื่องรับโทรทัศน์ แอลอีดีทีวี จำนวน 1 เครื่อง (ศพด.บ้านยาง  
คำนุ)  (กองการศึกษา) 

ประธานสภาฯ  - เชิญผู้อำนวยการกองการศึกษา 

นายธนวัฒน์ฯ   - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที่ปรึกษาและท่านเลขา
นายก ท่านปลัด และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายธนวัฒน์  อรรถชัยพานิช 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

  เรื่องเดิม 
ตามที่เทศบาลตำบลดอยฮาง ได้รับหนังสือแจ้ง เรื่อง ขอบริจาคครุภัณฑ์ ให้ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลดอยฮาง รายละเอียดดังนี้ 

1. เครื ่องปริ ้นเตอร์ ยี ่ห ้อ Cannon รุ ่น G๒๑๐๑ จำนวน 1 เครื ่อง ราคา 
๔,๕๙๐.- บาท และเครื ่องรับโทรทัศน์ แอลอีดีทีวี ขนาด ๓๒ นิ ้ว ชนิด 
Android ยี่ห้อ TCL รุ่น ๓๒S๖๖A จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๖,๒๙๙.๘๗.- 
บาท สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางคำนุ 
 

 

2. เครื ่องปริ ้นเตอร์ ยี ่ห ้อ Cannon รุ ่น G๒๑๐๑ จำนวน ๑ เครื ่อง ราคา 
๔,๔๙๐.- บาท สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งน้ำร้อน 

 

กองการศึกษา ได้ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ได้รับบริจาครายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
พบว่า สภาพเป็นเครื่องใหม่มีคุณสมบัติและคุณภาพเหมาะสม ต่อการใช้งานและเป็น
ประโยชน์ต่อราชการในระยะยาวต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง นั้น 

ข้อระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙ ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ ์แก่
หน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็น
ผู้ดูแลพัสดุนั ้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื ่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

ข้อพิจารณา 
เพื ่อให้การขึ ้นทะเบียนครุภัณฑ์ที ่ได้รับบริจาค มีความถูกต้องตามระเบียบ

ดังกล่าว ข้าพเจ้าฯ ขอเสนอเรื่อง การรับครุภัณฑ์ที่ได้รับบริจาค ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มาเพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ให้ความเห็นชอบ ในสมัย
ประชุมนี้ 

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เพ่ือพิจารณาต่อไป 
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ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบขอเสนอ
ญัตติ รับบริจาคครุภัณฑ์ ให้ศูนย์เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอยฮาง เครื่องปริ้นเตอร์ 
จำนวน 2 เครื่อง (ศพด.บ้านยางคำนุ 1 เครื่อง) (ศพด.บ้านโป่งน้ำร้อน 1 เครื่อง) และ
เครื่องรับโทรทัศน์ แอลอีดีทีวี จำนวน 1 เครื่อง (ศพด.บ้านยางคำนุ)   

มติที่ประชุมฯ           -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑0 ท่าน  

-  เห็นชอบ         ๑0   เสียง 

-  ไม่เห็นชอบ         -   เสียง 

-  งดออกเสียง       -    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 

นายบารมฯี - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที่ปรึกษาและท่านเลขา
นายก ท่านปลัด และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายบารมี  ปรีชาชาติตระกุล  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 2  ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้นำรถน้ำไปทำ
ความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณต้นงุ้นยักษ์ ยังคงเหลืออีกส่วนคือ ณ ตอนนี้ กองช่าง
ยังไม่ได้มาสำรวจอุปกรณ์ห้องน้ำที่ชำรุด เบื้องต้นกระผมได้สำรวจแล้ว ปรากฏว่า มีก๊อก
น้ำ 4 ตัว ขันน้ำ 4 อัน ถังน้ำ 3 ถัง และกลอนประตู 4 กลอน และระบบไฟฟ้า และอยาก
หารือหม้อไฟที่เหลือของชาวบ้านที่ย้ายไปเราจะต่อหม้อไฟเพ่ือใช้เฉพาะเปิดไฟบางครั้งจะ
ได้หรือไมค่ิดว่าไม่น่าจะเสียค่าใช้จ่าย 

ประธานสภาฯ - เชิญผู้อำนวยการกองช่าง 

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ หากไม่มีค่าใช้จ่ายคงไม่มีปัญหาอะไรครับถ้าเขาให้เราใช้ไฟ
ได ้ 

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตหากขอใช้ไฟแล้วเราน่าจะเอาอุปกรณ์ไฟฟ้าติด
เพ่ิม 

นายบารมีฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องอุปกรณไ์ฟฟ้าขอไฟ 2 หลอด น่าจะเพียงพอ 

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ เดี๋ยวจะแจ้งให้ผู้ช่วยไฟฟ้าลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติม 

ประธานสภาฯ - เชิญ สท.บุญเลิศ 

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที ่เคารพ ที ่ผ่านมามีฝนตกวาตภัยน้ำไหลหลาก ซึ ่งผู ้ใหญ่บ้าน       
หมู่ที่ 1 ได้นำเจ้าหน้าที่ไปถ่ายรูปแล้วส่งเรื่องให้เทศบาล ขอสอบถามฝ่ายบริหารว่าจะมี
ขั้นตอนและการดำเนินการเมื่อไร โดยเฉพาะเรื่องดินสไลด์ระหว่างซอย 19 ถึงซอย 3 ที
แรกได้พูดไปครั้งหนึ่งแล้ว ซึ่งมันก็ผ่านไปนานแล้ว ซึ่งผู้สัญจรไปมามันจะเป็นอันตราย 
อยากให้ฝ่ายบริหารช่วยดำเนินการโดยเร่งด่วน อีกเรื่องหนึ่งครับคือโครงการของหมู่ที่ 1 
เกี ่ยวกับรางระบายน้ำ ซึ ่งได้คุยกับท่านปลัด งบประมาณมันไม่เพียงพอ มันเกินไป
ประมาณหกหมื่นกว่าบาท กระผมได้ปรึกษาหารือกันโดยขอให้ช่างสำรวจไปย้ายข้างจาก
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ตะวันออกไปตะวันตกจะได้ช่วยในเรื่องงบประมาณ แต่วันนั้นได้เข้าหาปลัดกับช่างทำเรื่อง
เกี่ยวกับโครงการรางระบายน้ำ ก่อนหน้านั้นท่านปลัดว่าเอาเข้าท่ีประชุมไม่ทัน และในการ
ประชุมในวันนี้ก็ยังไม่เห็นนำเข้าในที่ประชุมสภาฯ อีก ทำไมทำงานช่วงระหว่างวันที่ 19 
สิงหาคม 2565 ก่อนจะถึงวันประชุมวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ทำไมช่างพึ่งสำรวจเมื่อ
วานนี้ งานล่าช้าไปไหม และจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งคือเดือน ธันวาคม กว่าคุณจะ
ดำเนินการตามโครงการก็เข้าปี 2566 แล้ว ขอชี้แจงให้ด้วย 

ประธานสภาฯ - เชิญผู้อำนวยการกองช่าง 

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตชี้แจงตามที่ สท.บุญเลิศ สอบถามมา ซึ่งขอผู้
ตรง ๆ ว่ากองช่างพยายามทำเต็มที่แล้ว ซึ่งกองช่างมีบุคลากรน้อยซึ่งมีงานเยอะมากทำให้
ทำไม่ทัน 

นายบุญเลิศฯ - หากท่านทำไมได้ท่านต้องพิจารณาตัวเองด้วย 

ประธานสภาฯ - เชิญปลัดเทศบาล 

นายสงัดฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมจากที่ท่าน สท.บุญเลิศ สอบถาม
มา ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว ขอแจ้งว่าจะนำเข้าที่ประชุมในเดือนกันยายน  เราจะเปิด
สมัยวิสามัญครับ เพ่ือการกันเงินซึ่งจะมีอีก 2 โครงการที่ยังไม่มีผู้รับจ้าง โครงการของ หมู่
ที่ 5  กับ หมู่ที่ 7 รวมทั้งโครงการของหมู่ที่ 1 ที่ ท่าน สท.บุญเลิศ สอบถามมา และต้อง
ขออภัยในความล่าช้าด้วยครับ 

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ต้องขอขอบคุณท่านปลัดที่ช่วยชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ 
และขอฝากครุภัณฑ์ของเทศบาลเรา เรื่องเครื่องปั๊มลม ซึ่งได้ทางป้องกันแจ้งว่าเครื่องมัน
เล็ก กระผมขอเสนอกันงบจัดซื้อปั๊มลมอันใหญ่ด้วย 

นายสงัดฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ฝากหัวหน้าสำนักปลัดด้วย 

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 

   - เชิญผู้อำนวยการกองคลัง 

นางสุรัชชาฯ  - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที่ปรึกษาและท่านเลขา
นายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสุรัชชา  ลื้อยอด  ผู้อำนวยการกอง
คลัง เรื่องที่ท่านปลัดพูดถึงเรื่องโครงการ ถนน คสล. หมู่ที่ 5 กับ หมู่ที่ 7 ตอนนี้ขั้นตอน
ของพัสดุ ได้ตั้งแต่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว ได้รับรายงานจากพัสดุว่ามีผู้รับจ้าง
เข้ามาเอาเอกสารไปดูว่าจะรับไม่มรับตอนนี้รอคำตอบอยู่ 

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 

   - เชิญท่าน สท.บุญเลิศ 

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอปรึกษาเรื่องงบหินคลุกของแต่ละหมู่บ้านขอฝากแต่ละ
บ้านเพื่อพิจารณาในเดือนกันยายน 
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